

DÂN TỘC HỌC

Tạp chí chuyên ngành Dân tộc học
Năm thứ XXXVII
Số 5 (227) - 2021

Ra hai tháng một kỳ

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Tầng 10, nhà A, số 1 Liễu Giai, Hà Nội
Điện thoại: 84-024-62730420
E-mail: tapchidantochoc@gmail.com
Website: viendantochoc.vass.gov.vn

Tổng biên tập PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH
Phó Tổng biên tập TS. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
* * *
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch)
TS. Bùi Thị Bích Lan (Thư ký)
TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
PGS.TS. Phạm Quang Hoan
PGS.TS. Vương Xuân Tình
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
PGS.TS. Bùi Xuân Đỉnh
TS. Trần Văn Hà
TS. Lý Hành Sơn
TS. Trần Minh Hằng
TS. Nguyễn Công Thảo
* * *
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
TS. Hoàng Phương Mai (Thư ký)
ThS. Phạm Thị Thu Hà
ThS. Lục Mạnh Hùng
Thiết kế bìa: ThS. Lục Mạnh Hùng
Chuyển ngữ: ThS. Vương Ngọc Thi
Tài khoản: Viện Dân tộc học STK: 001.1.00.1715230 Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU

Trang

Nguyễn Văn Chính	* Nguồn lực văn hóa và phát triển cộng đồng nhìn từ quan điểm Nhân học	3
Trịnh Thị Lan	* Vai trò của chính quyền địa phương đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng người Khơ-me tỉnh An Giang	17
Trần Thị Hồng Yến		
Trương Thị Hạnh	* Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai tại các công ty lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Nông và một số giải pháp	28
Trần Thị Hồng Yến	* Một số hoạt động tôn giáo của người Khơ-me ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và vấn đề đặt ra	41
Lý Hành Sơn	* Tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Những biến đổi và vấn đề đặt ra	53
Nguyễn Thái Hòa	* Những biến đổi trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu tại Hội quán Phúc Kiến, phố Lãn Ông, Hà Nội	66
Nguyễn Thị Hảo	* Âm thực của người Thái ở Quỳnh Nhai: Tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La	77
Đặng Minh Ngọc	* Biến đổi trong hoạt động trồng trọt của người Cơ Tu tái định cư ở thủy điện Sông Bung 4, tỉnh Quảng Nam	87
Vũ Đình Mười	* Một số vấn đề trong nghiên cứu về sinh kế của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam	98
Phạm Quang Linh	* Đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2015-2020	111
THÔNG TIN		
Nguyễn Thị Phương Lê	Hội thảo Quốc tế: “Phát triển từ cơ sở”	124

Editor-in-chief

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN MINH

Deputy Editor-in-chief

Dr. NGUYEN THI THANH BINH

*
* *

EDITORIAL COMMITTEE

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Minh
(Chairman)

Dr. Bui Thi Bich Lan (Sub-editor)

Dr. Nguyen Thi Thanh Binh

Assoc.Prof.Dr. Bui Van Dao

Assoc.Prof.Dr. Bui Xuan Dinh

Assoc.Prof.Dr. Pham Quang Hoan

Assoc.Prof.Dr. Vuong Xuan Tinh

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Ngoc Thanh

Dr. Tran Van Ha

Dr. Ly Hanh Son

Dr. Tran Minh Hang

Dr. Nguyen Cong Thao

*
* *

**EDITORIAL OFFICE AND
ADMINISTRATION**

Dr. Hoang Phuong Mai (Sub-editor)

MA. Pham Thi Thu Ha

MA. Luc Manh Hung

Cover designed: MA. Luc Manh Hung

Translation: M.A. Vuong Ngoc Thi

TABLE OF CONTENT

STUDIES

Page

Nguyen Van Chinh	* Cultural resources and community development from the anthropological perspective	3
Trinh Thi Lan	* The role of local government in socio-economic development in the Khmer people area, An Giang province	17
Tran Thi Hong Yen		
Truong Thi Hanh	* Land encroachment and land dispute in forestry companies in Dak Nong province and some solutions.	28
Tran Thi Hong Yen	* Some religious activities of Khmer people in the Vietnam - Cambodia border area and the posed problems (Case study in Tinh Bien district, An Giang province)	41
Ly Hanh Son	* Traditional beliefs of Dao people in the Vietnam - China border area: changes and problems	53
Nguyen Thai Hoa	* Changes in the belief of Thien Hau worship at Phuc Kien Assembly Hall, Lan Ong Street, Hanoi	66
Nguyen Thi Hao	* Thai cuisine in Quynh Nhai district: the potential to develop community-based tourism in Son La hydropower reservoir	77
Dang Minh Ngoc	* Changes in cultivation activities of Co Tu people in Song Bung 4 hydropower plant, Quang Nam province	87
Vu Dinh Muoi	* Some issues in research on the livelihoods of ethnic minorities in the border areas of Vietnam	98
Pham Quang Linh	* Evaluating the results of the implementation of the policy on development of human resources for ethnic minorities in Vietnam in the 2015-2020 period	111
	INFORMATION	
Nguyen Thi Phuong Le	* International Conference: "Development from below"	124

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT SỐ 5/2021

1. Nguyễn Văn Chính: Nguồn lực văn hóa và phát triển cộng đồng nhìn từ quan điểm Nhân học

Bài viết này, trên cơ sở nhìn lại các quan điểm lý thuyết về vốn văn hóa để trả lời câu hỏi làm thế nào biến nguồn lực văn hóa thành động lực của phát triển, làm cho văn hóa tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển bền vững. Đưa vốn văn hóa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng có nghĩa là chấp nhận hoặc sử dụng các thành tố của một văn hóa nhất định hoặc sử dụng các ý tưởng, biểu tượng, khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể của văn hóa đó. Các chiến lược phát triển do đó cần đặt văn hóa vào trong một bối cảnh rộng hơn để hiểu được những năng động và đa dạng của văn hóa, đảm bảo phát huy khả năng thúc đẩy hợp tác và huy động được nguồn lực văn hóa vào quá trình phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực vật chất hay áp đặt ý chí từ bên ngoài cộng đồng.

2. Trịnh Thị Lan, Trần Thị Hồng Yến: Vai trò của chính quyền địa phương đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng người Khơ-me tỉnh An Giang.

Khác với người Khơ-me các tỉnh Tây Nam Bộ, người Khơ-me tỉnh An Giang sinh sống ở vùng đồi núi với địa hình phức tạp và dọc biên giới với Campuchia. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, phum/sóc và chùa chiền của đồng bào bị tàn phá nặng nề, hầu hết người dân phải di cư về các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ..., và một bộ phận phải di tản sang cả Campuchia. Sau khi quân Khơ-me Đỏ bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, người Khơ-me An Giang trở về quê với hai bàn tay trắng và phải gây dựng lại cuộc sống từ đầu. Thực trạng này không chỉ đặt ra nỗ lực khôi phục lại kinh tế - xã hội với người dân, mà còn là “gánh nặng” lên vai chính quyền địa phương tỉnh An Giang. Bài viết đề cập đến vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai, thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đối với người Khơ-me tỉnh An Giang.

3. Trương Thị Hạnh: Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai tại các công ty lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Nông và một số giải pháp.

Quan hệ đất đai tại các tỉnh Tây Nguyên là vấn đề nổi cộm luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo giải quyết sát sao trong những thập niên vừa qua. Đến nay, mặc dù tình hình về cơ bản đã tương đối ổn định nhưng tại một số địa phương vấn đề này vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn cần được tháo gỡ. Thực tế cho thấy, những mâu thuẫn đất đai ảnh hưởng đến thực hiện chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh ở các địa phương. Việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ hay những nhóm di cư với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay không nằm ngoài những ảnh hưởng đó. Nguyên nhân trước hết là do các công ty lâm nghiệp bị hạn chế về chức năng xử lý vi phạm và buông lỏng quản lý, sự hạn chế trong hiểu biết về Luật Đất đai nên người DTTS sử dụng đất chồng

lấn lên đất của các công ty lâm nghiệp; sức ép về phát triển kinh tế - xã hội lên nguồn lực đất đai gia tăng; áp lực từ dân di cư tự do, gia tăng dân số; ... Trên cơ sở phân tích thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề lấn chiếm đất đai của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị trong thời gian tới.

4. Trần Thị Hồng Yên: Một số hoạt động tôn giáo của người Khơ-me ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia và vấn đề đặt ra (Nghiên cứu tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)

Người Khơ-me ở Việt Nam có mối quan hệ lâu đời với người Khơ-me ở Campuchia trên các phương diện: đồng tộc, đồng tôn giáo, đồng văn hóa. Vì vậy, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội xuyên biên giới giữa hai nước của tộc người này vẫn thường xuyên diễn ra. Với chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, gần đây các hoạt động tôn giáo xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng gia tăng dưới các hình thức đi cúng lễ với làm phước, du học về tôn giáo, nhận tài trợ, ... Các hoạt động đó diễn ra thông qua hệ thống chùa của hai nước ở vùng biên giới. Bài viết này đề cập đến một số hoạt động tôn giáo xuyên biên giới của người Khơ-me Việt Nam tại huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, thể hiện qua các lễ hội Sen Dolta, Kathina và việc du học về tôn giáo.

5. Lý Hành Sơn: Tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Những biến đổi và vấn đề đặt ra

Tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cũng như tộc người Dao ở nước ta được hình thành trong lịch sử tộc người, có vai trò to lớn đối với việc duy trì các nghi lễ, lễ hội của đồng bào. Đặc biệt, gắn với nghi lễ, tín ngưỡng là thực hành của những thành tố văn hóa vật chất và tinh thần khác như các loại nhạc cụ, các điệu múa, hát và thơ cúng, nghệ thuật trang trí, các đồ ả thực dâng cúng, lễ phục, tranh thờ, ... Tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở nhiều địa phương thuộc vùng biên giới đã và đang có nhiều biến đổi theo xu hướng mai một, cần có giải pháp thiết thực hơn để bảo tồn và phát huy những yếu tố tích cực của nó trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập.

6. Nguyễn Thái Hòa: Những biến đổi trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu tại Hội quán Phúc Kiến, phố Lãn Ông, Hà Nội

Hội quán Phúc Kiến ở phố Lãn Ông, Hà Nội là công trình tín ngưỡng dân gian do người Hoa gốc tỉnh Phúc Kiến xây dựng. Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, đến nay hội quán vẫn còn bảo lưu được những nét tiêu biểu về kiến trúc - nghệ thuật và đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Thông qua tư liệu điền dã tháng 7 và tháng 11 năm 2020 của tác giả, bài viết này giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, tổng quan về kiến trúc và đặc biệt là trình bày những biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng Thiên Hậu tại hội quán Phúc Kiến hiện nay.

7. Nguyễn Thị Hảo: Âm thực của người Thái ở Quỳnh Nhai: Tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La

Ngày nay ẩm thực của các tộc người ở nhiều địa phương đã tham gia vào các dịch vụ du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế. Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong các chuyến du lịch, ấn tượng về ẩm thực và văn hóa góp phần vào sự thành công của mỗi chuyến đi. Với xu thế phát triển đa dạng trong nhu cầu du lịch, ẩm thực phải đáp ứng về chất lượng, sự trải nghiệm hay khám phá điều mới mẻ của du khách đối với văn hóa ẩm thực của mỗi dân tộc ở các vùng miền. Bài viết chỉ ra những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Thái ở huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), từ đó đề xuất những giải pháp để khai thác và phát huy giá trị của văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La hiện nay.

8. Đặng Minh Ngọc: Biến đổi trong hoạt động trồng trọt của người Cơ-tu ở thủy điện Sông Bung 4, tỉnh Quảng Nam

Xây dựng thủy điện Sông Bung 4 là một trong những sáng kiến về cơ sở hạ tầng, giúp Việt Nam hoàn thành một trong các mục tiêu của chiến lược quốc gia về “Tăng trưởng và giảm nghèo toàn diện”. Đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế trong công cuộc phát triển đất nước là không thể phủ nhận, tuy nhiên việc xây dựng công trình thủy điện luôn đi kèm với những tác động về di dân, tái định cư, xã hội, văn hóa truyền thống và môi trường. Trong đó, công trình thủy điện Sông Bung 4 đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến nơi ở, sinh kế và hoạt động trồng trọt của người Cơ-tu ở các thôn tái định cư thuộc xã Zuôi và xã Tà Pơ thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Khi rời khỏi nơi ở cũ đến nơi tái định cư, bên cạnh những thuận lợi mới, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự thay đổi về môi trường sống, đặc biệt là vấn đề thiếu đất canh tác. Bài viết này làm rõ sự biến đổi trong hoạt động trồng trọt của người Cơ-tu tại các thôn tái định cư của thủy điện Sông Bung 4, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự biến đổi này.

9. Vũ Đình Mười: Một số vấn đề trong nghiên cứu về sinh kế của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam.

Từ sau Đổi mới (1986), Đảng và Nhà nước ta đã có sự quan tâm lớn đến việc phát triển và ổn định vùng biên giới nói chung và nâng cao đời sống của các cư dân vùng biên giới nói riêng qua hàng loạt các chính sách, chương trình và dự án phát triển, hỗ trợ. Bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường đã có tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động kinh tế vùng biên giới và đời sống sinh kế của các tộc người thiểu số (TNTS) vùng biên giới nước ta, theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Vấn đề biên giới Việt Nam đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm nghiên cứu của các ngành khoa học, đặc biệt là dân tộc học/nhân học, đề cập đến nhiều khía cạnh, trong đó có hoạt động sinh kế của các TNTS trong vùng. Trên cơ sở tổng quan tài liệu, bài viết này trình bày một cách tổng quát một số vấn đề về lý thuyết tiếp cận, nội dung, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu về sinh kế của các tộc người ở vùng biên giới nước ta, từ đó gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này.

10. Phạm Quang Linh: Đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015-2020, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định “việc phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước”. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã có Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS dựa trên 3 trụ cột thể lực, trí lực và tâm lực với các mục tiêu và giải pháp cụ thể. Sau 5 năm triển khai, nguồn nhân lực DTTS cải thiện đáng kể, nhiều chỉ tiêu đặt ra đã hoàn thành. Về thể lực, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống còn 22‰. Về trí lực, số lượng sinh viên người DTTS và công tác đào tạo sau đại học cho người DTTS đã cao hơn so với mục tiêu đặt ra. Về tâm lực, gần 100% người DTTS hiện nay được tiếp cận với năng lượng điện, tỷ lệ người dân sở hữu tivi, máy tính, điện thoại di động và sử dụng internet tăng cao, ... Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn một số mục tiêu chưa thành công như nâng tuổi thọ bình quân người DTTS gần với tuổi thọ bình quân quốc gia, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em DTTS xuống 29%, phân đầu 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 75% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc tại các cơ sở giáo dục mầm non; ...

ABSTRACTS 5/2021

1. Nguyen Van Chinh: Cultural resources and community development from the anthropological perspective

On the basis of a review of theoretical perspectives on cultural capital, this paper seeks to answer the question of how to transform cultural resources into the driving force for development, and to make culture deeply engage in the process of sustainable development. The involvement of cultural capital in the process of socio-economic development also means accepting or using components of a certain culture or its ideas, symbols, tangible and intangible cultural aspects. Therefore, development strategies need to situate culture in a broader context to understand its dynamics and diversity, to ensure its ability to promote cooperation and to mobilize cultural resources in the development process instead of relying solely on material resources or imposed decisions from outside the community

2. Trinh Thi Lan, Tran Thi Hong Yen: The role of local government in socio-economic development in the Khmer area, An Giang province

Unlike the Khmer in the Southwestern provinces, the Khmer in An Giang live in mountainous areas with complex terrain along the border with Cambodia. During the Southwest Border war, their hamlets/villages and temples were seriously damaged, most of the people had to migrate to the provinces of Tra Vinh, Soc Trang, Can Tho...; a section of them had to migrate to Cambodia. After the Khmer Rouge were driven out of Vietnam, the Khmer in An Giang returned home empty handed and had to rebuild their lives from scratch. While this situation not only required the people's effort to restore the economy and society, it was also a "burden" to the local government in An Giang province. The article mentions the role of local government in implementing the Party and State's policies on socio-economic development for Khmer people in An Giang province.

3. Truong Thi Hanh: Land encroachment and land dispute in forestry companies in Dak Nong province and some solutions.

Land relations in the Central Highlands are a prominent issue that has always been paid close attention by the Party and State over the past few decades. Up to now, although the situation has been relatively stable, in some localities there are still conflicts that need to be resolved. As a matter of fact, land disputes have negatively impacted on the implementation of ethnic policies on socio-economic development and security in several places. Land encroachment and land disputes between local ethnic minorities or ethnic minority immigrants and forestry companies in Dak Nong province are also under these influences. The foremost reasons are the limited function of forestry companies in handling violations and their loose management; ethnic minority people's limited understanding of the Land Law which leads to land encroachment;

increasing strain from socio-economic development on land resources; and pressure from free-migration and population growth; ... On the basis of analysing the current situation and finding out the causes of land encroachment in forestry companies in Dak Nong province, this paper proposes some solutions to contribute to ensuring the goals of socio-economic development and political stability in the coming time.

4. Tran Thi Hong Yen: Some religious activities of Khmer people in the Vietnam-Cambodia border area and the posed problems (Case study in Tinh Bien district, An Giang province)

The Khmer in Vietnam have had a long-standing relationship with their ethnic counterpart in Cambodia in terms of shared ethnicity, religion, and culture, which leads regular cross-border economic, cultural and social activities. The policy on Freedom of belief and religion has provided the condition for the recent thriving of cross-border religious activities between Vietnam and Cambodia in the form of worshipping and doing meritorious deeds, studying religion abroad, receiving funding, etc. These activities take place through the temple system of the two countries in the border area. This article mentions a number of cross-border religious activities of the Vietnam Khmer in Tinh Bien district, An Giang province, using the cases of the Sen Dolta and Kathina festivals and the study of religion abroad.

5. Ly Hanh Son: Traditional beliefs of Dao people in the Vietnam-China border area: Changes and problems

Traditional beliefs of Dao people in the Vietnam-China border area as well as of Dao ethnicity in our country were formed in the history of the ethnic group and have played a great role in maintaining the rituals and festivals of this ethnicity. In particular, accompanying rituals and beliefs is the practice of other material and spiritual cultural elements such as musical instruments, dances, singing, worshipping poetry, decorative arts, food offerings, ceremonial clothes, worship pictures, etc. Through out the border areas, the traditional beliefs of the Dao have been declining, which requires practical solutions to preserve and protect their positive elements in the context of market economy development, globalization and integration.

6. Nguyen Thai Hoa: Changes in the belief of Thien Hau worship at Phuc Kien Assembly Hall, Lan Ong Street, Hanoi

Phuc Kien Assembly Hall in Lan Ong Street, Hanoi is a folk belief structure built by the Chinese people of Fujian province. The hall, which has been restored and repaired several times, still retains its typical features of architecture and art and has been recognized as a national historical and cultural relic. Based on the results of the author's fieldwork in July and November 2020, this article provides an overview of the history of the formation and architecture of the Hall. In particular, it presents current changes in the belief of Thien Hau (also known as the ocean sea goddess Mazu in China) worship at Phuc Kien Assembly Hall.

7. Nguyễn Thị Hao: Thai cuisine in Quynh Nhai district: The potential to develop community-based tourism in Son La hydropower reservoir

Nowadays, the cuisines of ethnic groups in various localities have participated in community-based tourism services and have contributed to economic development. Food is an indispensable part of travel; culinary and cultural impressions contribute to the success of each trip. The demand of tourism has diversified, which requires that cuisine must now satisfy visitors' requirement of quality, experience or discovery of new things of each ethnic group's culinary culture in different regions. This article points out the typical culinary culture of Thai people in Quynh Nhai district (Son La province), thereby proposing solutions to exploit and promote the value of culinary culture associated with community-based tourism development in Son La hydropower reservoir.

8. Dang Minh Ngoc: Changes in cultivation activities of Co-tu people in Song Bung 4 hydropower plant, Quang Nam province

The construction of Song Bung 4 hydropower plant was one of the infrastructure initiatives which helped Vietnam achieved one of the objectives of the national strategy on "Inclusive growth and poverty reduction". Its contribution to economic growth is undeniable, but the construction of hydropower plants is always accompanied by impacts on migration, resettlement, society, traditional culture and environment. In particular, the Song Bung 4 hydropower project had a significant impact on the residence, livelihood and cultivation activities of Co-tu people in the resettlement villages of Zuoih and Ta Po communes in Nam Giang district, Quang Nam Province. Besides the advantages gained when they relocated to the new places, the Cotu had to face many difficulties due to the changes in living environment, especially the lack of arable land. This article clarifies the changes in farming activities of the Co-tu in the resettled villages of Song Bung 4 hydropower plant, and points out the main reasons for these changes.

9. Vu Dinh Muoi: Some issues in research on the livelihoods of ethnic minorities in the border areas of Vietnam.

Since Doi Moi (1986), our Party and State have paid great attention to the development and stabilization of the border region in general and the improvement of the living standards of border residents in particular via a wide range of development and support policies, programs and projects. The context of opening up, international integration and the market economy has had an increasingly profound impact on the economic activities and livelihoods of ethnic minorities in the border areas of our country in both positive and negative directions. The issue on Vietnam's border areas has attracted attention from various scientific disciplines, especially ethnology/anthropology, which study many aspects, including livelihood activities of local peoples. On the basis of a literature review, this article presents a general overview of some issues on theoretical approach and content as well as assesses the achievements and limitations in research on the livelihoods of ethnic groups in the border regions; from there, it offers some suggestions for further research on this topic.

10. Pham Quang Linh: Evaluating the results of the implementation of the policy on development of human resources for ethnic minorities in Vietnam in the 2015-2020 period

In the period of 2015-2020, the Party and State of Vietnam determined that “the development of human resources in general and human resources of ethnic minorities in particular is one of the three strategic breakthroughs of the country.” On that basis, the Government issued a Resolution on promoting human resource development in ethnic minority areas based on 3 pillars of physical strength, intellect and mental power, with specific goals and solutions. After 5 years of implementation, ethnic minority human resources have improved significantly, many set targets have been completed. In terms of physical fitness, the mortality rate of infants under 1 year old decreased by 22%. In terms of mental power, the numbers of ethnic minority students and postgraduate students were higher than the set target. In terms of intellect, nearly 100% of ethnic minorities presently had access to electricity, the percentage of people owning televisions, computers, mobile phones and using the internet showed a dramatic rise, etc. Despite these achievements, there were still a number of goals not yet achieved, including raising the average life expectancy of ethnic minorities close to the national average, reducing the rate of malnutrition, stunting and underweight among ethnic minority children to 29%, aiming for the enrollment of 25% of children from 3 to 36 month old and 75% of children of kindergarten age in preschool educational institutions, etc.